

Tiệc Cám ơn Anh lần thứ II của tổ chức Xây Dựng Đài Kỷ Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ



Từ trái: Nhà văn Hải Triều, Giám đốc cơ quan Cựu Chiến Binh/WA Alfie Alvarado, bà Lan Phan Jones, ông bà cựu thị trưởng Auburn - Peter Lewis, Chủ tịch Hội H.O./WA Văn Sáng.

AUBURN - Chiều thứ Bảy 26 tháng 8 vừa qua, đáp lời mời của Ủy ban Xây Dựng Đài Kỷ Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ đông đảo các cựu chiến binh VNCH và Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam cùng thân nhân đã đến tham dự bữa ăn tối có tên gọi "Cám ơn anh - Cựu quân nhân VNCH, Hoa Kỳ

và đồng minh" được tổ chức tại nhà thờ Holy Family Parish Hall, ở số 505 17th Street SE thị trấn Auburn.

Thành phần khách tham dự ngoài các cựu chiến binh Việt - Mỹ còn có các khuôn mặt chính khách bản địa quen thuộc tại địa phương như cựu thị trưởng Auburn Peter Lewis, Lãnh

đạo cơ quan Cựu Chiến Binh tiểu bang Washington bà Alfie Alvarado, Phó thị trưởng Auburn Richard Wagner, và đặc biệt còn có sự hiện diện của phái đoàn đồng hương đến từ thành phố Vancouver B.C dẫn đầu bởi nhà văn, nhà báo quân đội Hải Triều.

Theo lời bà Lan Phan Jones, Chủ tịch tổ chức Xây Dựng Đài Kỷ Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ và cũng là người tổ chức tiệc thì mục đích bữa ăn nhằm tạo cơ hội để tri ân những cựu Chiến Binh Việt - Mỹ đã chiến đấu bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam trước tháng 4/1975. Đồng thời tiệc sẽ được tổ chức vào mỗi dịp hè hằng năm để

tạo thành truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng.

Sau nghi thức chào cờ mở đầu buổi lễ, quan khách có mặt trong lúc thưởng thức bữa ăn do BTC khoản đãi vừa lắng nghe những chia sẻ của những cựu chiến binh Việt Nam về những năm tháng tù đày dưới gông cùm cộng sản cũng như tái lập cuộc đời trên vùng đất mới Hoa Kỳ. Về phía các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đây là dịp để nhớ lại những kỷ niệm trong những năm tháng phục vụ tại Việt Nam bên cạnh quân lực đồng minh VNCH. Nhiều phát biểu chân thành được nêu ra nhưng có lẽ cảm động hơn hết là lời



Ủy ban Xây Dựng Đài Kỷ Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ/WA.

của ông Dave Schmidt một cựu binh TLQC Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam, giọng nghẹn ngào ông cho biết, có biết bao nhiêu lời cảm ơn từ người dân cũng như chính phủ Mỹ cho những cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại các nơi khác trên thế giới, nhưng ông chưa hề nghe bất kỳ sự cảm ơn nào cho những CQN Hoa Kỳ trong cuộc chiến VN, cho nên thật cảm kích khi được tham dự bữa ăn của những người bạn đồng minh, mặc dầu bị nước Mỹ phản bội, nhưng vẫn nhớ đến sự hy sinh của hơn 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã chết, cũng như bao nhiêu quân nhân khác đã sát cánh chiến đấu anh dũng cho tự do và

toàn vẹn lãnh thổ của Miền Nam Việt Nam.

Mặc dầu gọi là bữa ăn, nhưng hầu như mọi người dành hết thời gian cho những chia sẻ tâm tình giữa những CQN đồng minh một thời sát cánh, cho nên thức ăn dự phải cho vào hộp biếu khách mang về, mọi người. Buổi sinh hoạt kéo dài gần 10 giờ tối, khách ra về trong tâm trạng quyến luyến hẹn sẽ tái ngộ trong bữa tiệc năm tới.

Nói đến bữa ăn "Cám ơn anh - Cựu quân nhân VNCH, Hoa Kỳ và đồng minh", không thể quên đến người cựu chiến binh Phan Thái, người đã sát cánh với ban tổ chức cũng như với kế hoạch

xây dựng đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ tại địa phương từ giai đoạn phôi thai. Chính ông là người giới thiệu báo cho NVNN về bữa ăn năm nay, nhờ đó mà chúng biết sắp xếp chuẩn bị trước thời gian tham dự. Năm nay bước vào cửa không nhìn thấy ông đứng cạnh bàn tiếp tân chào đón mọi người như trước đây, lòng cảm thấy thoáng bùi ngùi. Ngày tang lễ ông, do vài quan hệ tế nhị trong cộng đồng, chúng tôi đã không có cơ hội đến tiễn biệt người tiền bối khà kính. Giờ đây, dù trong khoảnh khắc muộn màng, chúng tôi xin cầu chúc hương hồn người chiến sĩ Phan Thái sớm về cõi vĩnh hằng.



Ông Dave Schmidt một cựu binh TLQC Hoa Kỳ đang tâm tình chia sẻ.



Các CQN Hoa Kỳ đưa gia đình đến tham dự bữa ăn và hội ngộ cùng các người bạn đồng minh năm xưa.